

ที่ elth 022/2563

วันที่ 9 ตุลาคม 2563

เรื่อง แจ้งความคืบหน้าเรื่องข้อพิพาทของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งรายงานเรื่องคดีข้อพิพาทของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ข้อ 21.7 ดังต่อไปนี้:-

1) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 บริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลแห่งหนึ่ง (ผู้ร้อง) ได้ยื่นคำฟ้องเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเรียกค่าเสียหายต่อบริษัทฯ ให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการผิดสัญญาเช่าเหมาเรือฉบับลงวันที่ 21 มกราคม 2562 จำนวนเงิน 2.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นคำให้การโต้แย้งข้อเรียกร้องของผู้ร้องต่อคณะอนุญาโตตุลาการและบริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นฟ้องต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกค่าเสียหายจากผู้จำหน่ายถ่านหิน 1 ราย จากการผิดสัญญาซื้อขายถ่านหิน ฉบับลงวันที่ 18 มกราคม 2562 ด้วยเช่นกัน เนื่องจากผู้จำหน่ายถ่านหินไม่สามารถจัดหาถ่านหินได้ทันภายในเวลาที่กำหนดในสัญญาซื้อขายได้ ทำให้บริษัทฯ ผิดสัญญาเช่าเหมาเรือตามข้างต้น

2) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 บริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลแห่งหนึ่ง (ผู้ร้อง) ได้ยื่นคำฟ้องเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเรียกค่าเสียหายต่อบริษัทฯ ให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการผิดสัญญาเช่าเหมาเรือ ฉบับลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 0.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นคำให้การโต้แย้งข้อเรียกร้องของผู้ร้องต่อคณะอนุญาโตตุลาการและจะดำเนินการยื่นฟ้องต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกค่าเสียหายจากผู้จำหน่ายถ่านหิน 1 ราย จากการผิดสัญญาซื้อขายถ่านหิน ฉบับลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ด้วยเช่นกัน เนื่องจากผู้จำหน่ายถ่านหินไม่สามารถจัดหาถ่านหินได้ทันภายในเวลาที่กำหนดในสัญญาซื้อขาย ทำให้บริษัทฯ ผิดสัญญาเช่าเหมาเรือตามข้างต้น

โดยบริษัทฯ เชื่อว่าคำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายและไม่ส่งผลกระทบต่อ
ทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีความเชื่อว่าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ค้า
ถ่านหินเพื่อมาชดใช้ค่าเสียหายจากการผิดสัญญาเช่าเหมาเรือดังกล่าวข้างต้นได้ รวมถึงเมื่อพิจารณาร่วมกับฐานะ
การเงินที่มั่นคงของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ได้บันทึกประมาณการค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว
ไว้ในงบการเงิน ทั้งนี้ หากบริษัทฯ มีความคืบหน้าใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความคืบความดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะแจ้งให้
ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนม ควรสถาพร)

กรรมการผู้จัดการ